

## ผลกระทบของ COVID-19 กับวิถีชีวิตชาวสเปน

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสเปน โดยเฉพาะการล็อกดาวน์ นอกจากจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจแล้ว ยังกระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของชาวสเปน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองอย่างมีนัยสำคัญ

สเปนประกาศ State of Alarm และเริ่มบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยได้ขยายระยะเวลาทุก 2 สัปดาห์ ปัจจุบันเป็นเวลารวม 2 เดือน อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลได้เริ่มใช้มาตรการผ่อนปรน โดยอนุญาตให้ประชาชนออกไปนอกบ้าน และทำงานได้มากขึ้น อีกทั้งให้เปิดดำเนินธุรกิจขนาดเล็กในบางแคว้นที่ไม่มีการแพร่ระบาดหรือมีจำนวนน้อย หากแต่ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงให้พนักงานทำงานจากบ้านเป็นหลัก รวมถึงโรงเรียนและสถาบันการศึกษาซึ่งคาดการณ์ว่าจะไม่เปิดก่อนเดือนกันยายน 2563

4.5 ล้านครัวเรือนในสเปน มีเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีอาศัยอยู่ด้วย และ 1.8 ล้านครัวเรือนเป็นผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยว โดยการที่ต้องใช้เวลาอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นปัญหา และสร้างความเครียด โดยเฉพาะเมื่ออุปนิสัยของชาวสเปนนิยมใช้ชีวิตนอกบ้านเป็นหลัก และรูปแบบของที่พักอาศัย โดยเฉพาะในเมือง ไม่เอื้อต่อการใช้เวลาตลอดทั้งวันเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการจัดสรรเวลาในการ work from home ไปพร้อมๆ กับการดูแลเด็ก ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยมารดาใช้เวลาเฉลี่ย 3.6 ชั่วโมงต่อวันในการใช้เวลากับบุตรธิดา โดยเฉพาะในการสอนการบ้าน และสนทนากา การ ขณะที่บิดาใช้เวลาน้อยกว่า ที่เฉลี่ย 2.4 ชั่วโมงต่อวัน

สำหรับประเด็นด้านการศึกษา ที่ผ่านมา สเปนไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาทางไกล อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีคอมพิวเตอร์ และร้อยละ 10 ของนักเรียน 8.2 ล้านคนทั่วประเทศ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านค่าใช้จ่ายทั้งฝ่ายโรงเรียน และผู้ปกครอง โดยเฉพาะการกำหนดให้จำกัดจำนวนนักเรียน 15 คนต่อชั้น และการเรียนการสอนในรูปแบบ Virtual class

ที่ผ่านมา มีความพยายามในการบรรเทาปัญหา อาทิ การเสนอให้เปิดโรงเรียนระดับเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี ในช่วงการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อแก้ปัญหาในการดูแลบุตรของผู้ปกครองที่เป็นพนักงานของบริษัทที่ต้องกลับเข้าทำงานในออฟฟิศ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงศึกษาฯ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการควบคุมการแพร่ระบาดในเด็กเล็ก นอกจากนี้ มีการเสนอการเปิด Summer Camp ของนักเรียนที่แคว้นคาตาลูญญาที่เน้นรักษาสุขอนามัยอย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาปกติ ชาวสเปนจำนวนมากประสบปัญหาด้านการบริหารเวลาในการทำงานกับการใช้ชีวิต (Work-life balance) โดยร้อยละ 50 ของพนักงานไม่มีตารางงานที่ยืดหยุ่น ส่งผลให้ต้องลาออกจากงานในที่สุด ทั้งนี้ พบปัญหาในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 7 เท่า และเมื่ออยู่ในภาวะการล็อกดาวน์ จึงเริ่มมีการเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดกฎระเบียบ โดยเฉพาะด้านการลดเวลาทำงานโดยไม่ลดเงินเดือน หรือเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น รวมถึงการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน และการสนับสนุนด้านการเงินในส่วนของการทำงาน work from home

ที่มา : El Pais และ Instituto Nacional de Estadística (INE)

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ